

Chính sách hỗ trợ về thuế, phí giảm đáng kể áp lực lên mặt bằng giá

Nhận định về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) quý I năm 2022, Tổng cục Thống kê cho rằng, việc giảm thuế GTGT đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ từ 10% xuống còn 8% từ ngày 1/2/2022; giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 31/12/2022; giảm mức thu 37 khoản phí, lệ phí trong 6 tháng đầu năm 2022... là một trong những yếu tố đáng kể giúp giảm áp lực lên mặt bằng giá, qua đó giữ thị trường hàng hóa ổn định, lạm phát được kiểm soát.

► Lâm Phong

Tổng cục Thống kê nhận định, thị trường hàng hóa thế giới quý I diễn biến phức tạp. Tại nhiều quốc gia, việc tích cực triển khai các gói kích thích tăng trưởng, đẩy mạnh tiến trình phục hồi kinh tế khiến áp lực lạm phát và giá cả hàng hóa, nhất là nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất tăng nhanh. Thêm vào đó, thị trường xăng dầu thế giới nhiều biến động, đặc biệt trước xung đột giữa Nga và Ucraina, các lệnh trừng phạt của Mỹ và EU đối với Nga khiến nguồn cung dầu thô và xăng dầu thành phẩm thiếu hụt trong khi dự trữ tại nhiều nước sụt giảm, làm cho giá nguyên nhiên vật liệu trên thị trường thế giới tăng cao. Ở trong nước, kinh tế tiếp tục đà tăng trưởng trong điều kiện bình thường mới, nhu cầu sản xuất hàng hóa phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu cùng với tác động của giá hàng hóa thế giới đã đẩy giá một số hàng hóa tăng lên. Tuy nhiên, trên tinh thần chủ động ứng phó với áp lực lạm phát, thời gian qua Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp bình ổn giá, hạn chế những tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, các giải pháp như giảm thuế GTGT đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ từ 10% xuống còn 8% từ 1/2/2022; giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay từ 1/1/2022 đến hết 31/12/2022; giảm mức thu 37 khoản phí, lệ phí trong 6 tháng đầu năm 2022, cùng công tác điều hành giá xăng dầu linh hoạt, kịp thời... đã giúp ổn định hoạt động sản xuất



Anh: BCT

kinh doanh của DN và người dân, giảm áp lực đáng kể lên mặt bằng giá.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân quý I tăng 1,92% so với cùng kỳ năm trước, tuy cao hơn mức tăng 0,29% của quý I/2021 nhưng thấp hơn mức tăng của quý I các năm 2017-2020; lạm phát cơ bản tăng 0,81%. Đặc biệt, nhờ nguồn cung các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, lương thực, thực phẩm trong nước dồi dào, nên giá các mặt hàng thực phẩm quý I đã giảm 1,2% so với cùng kỳ năm trước, làm CPI giảm 0,26 điểm phần trăm. Bên cạnh đó, giá dịch vụ giáo dục cũng giảm 4,24%, do một số tỉnh, TP trực thuộc trung ương miễn giảm học phí từ học kỳ I năm học 2021-2022, làm CPI giảm 0,23 điểm phần trăm; giá thuê nhà ở giảm 15,14% so với cùng kỳ năm trước, do nhiều hộ gia đình giảm giá hỗ trợ người thuê nhà trong tình hình dịch bệnh

diễn biến phức tạp, làm CPI giảm 0,07 điểm phần trăm. Đây là kết quả đáng ghi nhận trong công tác chỉ đạo, điều hành giá của Chính phủ, các ngành, các cấp.

Mặc dù đến nay, mặt bằng giá trong nước cơ bản được kiểm soát, nhưng Tổng cục Thống kê cho rằng, áp lực lạm phát trong những tháng tới là khá lớn, khi diễn biến giá cả hàng hóa, nguyên nhiên vật liệu trên thế giới đang tiếp tục tăng mạnh, nhất là trong bối cảnh chiến sự Nga-Ukraine còn phức tạp, gây gián đoạn chuỗi cung ứng xăng dầu, điều này tạo áp lực lớn đến chi phí sản xuất của DN và tiêu dùng của người dân. “Chính vì vậy, công tác quản lý, điều hành giá trong thời gian tới cần tiếp tục thực hiện một cách thận trọng, chủ động và linh hoạt nhằm bảo đảm kiểm soát tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2022 ở mức khoảng 4% theo mục tiêu Quốc hội đề ra” - Tổng cục Thống kê khuyến cáo ■